



รางวัลเกียรติยศดีเด่น 2 ปีซ้อน

SAMILA TIMES ฉบับหน้า ฉบับที่ 393

วันที่ 8 ฉบับที่ 393 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 "หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย 7 วัน"

จุดประกายวิทย์

โดย...สาวสวย

แบบฉบับจากredหรือด้วยปดิ...

jit1319@hotmail.com โทร.089-7334395

นักศึกษากลุ่มจิตอาสา "นครา" ม.หาดใหญ่

จะมีใครสักกี่คนที่ยอมเสียสละเวลาของตัวเองเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่น? อาสา "นครา" ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ที่ยอมเสียสละเวลาว่างส่วนตัว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกอย่างน่าชื่นชม

อาจารย์กฤษฏา มงคลศรี หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมวินัยและจริยธรรมศึกษา เผยว่าศูนย์วิทยุสื่อสารและหน่วยงานพยาบาลฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารที่อยากให้มีรถพยาบาลเป็นของตัวเองเพราะจะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รถพยาบาลของเราได้รับการอนุมัติ และเอารถเดิมของมหาวิทยาลัยไปต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานคร โดยเราได้รับมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมาและได้จัดชุด อาสา "นครา" ขึ้นมาโดยงานส่วนใหญ่นี้จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ที่ขอความช่วยเหลือ หรือเปรียบเสมือนการสนับสนุน

นางสาวเพ็ญนิภา แก้วมณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมวินัยและจริยธรรม นักศึกษา (งานพยาบาล) เล่าว่า อาสา "นครา" ตอนนี้มี 14 คน ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทั้งหมด และถือว่าเป็นชุดนำร่อง ซึ่งอาสาทุกคนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาอบรม เช่น จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิเซียงตั้ง ชุด นครา ชุดที่แรกของมหาวิทยาลัย

หาดใหญ่ได้รับการประเมินจากครูฝึกที่มาอบรมว่ามีคุณภาพและความสามารถดีมาก ปัจจุบันชุด นครา ได้รับความยอมรับจากบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอย่างดี

งานส่วนใหญ่ของอาสา นครา จะเป็นการกู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การห้ามเลือด เป็นต้น งานต่างๆทางมหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือ เช่น งานรับปริญญา งานหาดใหญ่แฟร์

และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ นายปรีดา งามช่าง ประธานกลุ่มจิตอาสา "นครา" ในฐานะตัวแทนกลุ่มได้เล่าว่า ตนได้ความรู้จากการได้เข้าร่วมอาสาสมัครมากมาย เช่น การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งตนใช้เวลาว่างมาทำงานในจุดนี้ ไม่ได้เบียดเบียนเวลาเรียน การเป็นอาสาในตอนนี้ไม่มีผลเสียใดๆ ต่อการเรียนแต่ยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในส่วนตัวตนภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของอาสาสมัครในรุ่นบุกเบิก ถึงแม้ว่าเครื่องแบบที่ตนใส่อยู่นั้นจะต้องใช้เงินของตนเองซื้อเพราะเราต้องเข้าใจคำว่า "อาสา" ไม่ใช่การบังคับทุก ๆ สิ่งที่ผมทำผมเป็นคนเลือกเอง

ปัจจุบันอาสาสมัครกำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครรุ่นที่ 2 โดยให้นักศึกษาที่สนใจจะช่วยเหลือสังคมสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ศูนย์วิทยุสื่อสารและหน่วยงานพยาบาลฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

